https://thuviensach.vn

Mục lục

Văn Án

Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận

Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể

Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang

Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi

Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu

Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?

Chương 7: Mùi Cơ Thể

Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi

Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?

Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo

Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu

Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô

Chương 13: Xác Chết Bên Hồ

Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô

Chương 15: Muốn Cắn Cô

Chương 16: Liếm Vành Tai Cô

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)

Chương 18: Hôn Môi

Chương 19: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông

Chương 20: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây

Chương 21: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn

Chương 22: Cắn Môi Dưới Của Anh

Chương 23: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?

Chương 24: Liếm Hết Nước Miếng

Chương 25: Anh Không Nói Dối

Chương 26: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa

Chương 27: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác

https://thuviensach.vn

Chương 28: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn

Chương 29: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi

Chương 30: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt

Chương 31: A Hoài, Anh Bị Sốt À?

Chương 32: Quần Này Hơi Khó Cởi

Chương 33: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi

Chương 34: Vẽ Đẹp Hơn Cả Bức Tranh Gốc

Chương 35: Hôn Anh Đi, Ngay Bây Giờ, Ngay Lập Tức!

Chương 36: Mặc Kệ Là Bôi Đen Hay Là Thích...

Chương 37: Anh Là Ích Kỷ Duy Nhất Trong Tim Em

Chương 38: Anh Thừa Nhận Anh Ghen Tị

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Văn Án

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 7: Mùi Cơ Thể

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 13: Xác Chết Bên Hồ

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 15: Muốn Cắn Cô

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 16: Liếm Vành Tai Cô

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 18: Hôn Môi

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 19: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 20: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 21: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 22: Cắn Môi Dưới Của Anh

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 23: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 24: Liếm Hết Nước Miếng

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 25: Anh Không Nói Dối

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 26: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 27: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 28: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường https://thuviensach.vn

Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 29: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 30: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 31: A Hoài, Anh Bị Sốt À?

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 32: Quần Này Hơi Khó Cởi

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 33: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 34: Vẽ Đẹp Hơn Cả Bức Tranh Gốc

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 35: Hôn Anh Đi, Ngay Bây Giờ, Ngay Lập Tức!

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 36: Mặc Kệ Là Bôi Đen Hay Là Thích...

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 37: Anh Là Ích Kỷ Duy Nhất Trong Tim Em

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP

Mỹ Nhân Vô Sương

www.dtv-ebook.com

Chương 38: Anh Thừa Nhận Anh Ghen Tị

Trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời.

Đoạn ngắn: [Trước khi trở thành bạn trai]

Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt.

Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà trừng hắn: "Có buông tay ra không?"

Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông.

"Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta chán ghét."

Đoạn ngắn: [Sau khi trở thành bạn trai]

Trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng.

"Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi."

Mạc Hoài mắt đen láy, ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp.

Ninh Mật Đường thanh âm mềm mại, nhẹ trấn an: "Từ từ thôi, A Hoài, anh gấp cái gì?"

https://thuviensach.vn

Mạc Hoài dùng sức, lôi lôi kéo kéo thắt lưng: "Anh tất nhiên gấp rồi."

Anh ngượng ngùng lại xấu hổ: "Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ... Sờ anh, anh thực sự vui lắm."

Ninh Mật Đường: "..."

Truyện còn có tên khác là [Cùng xác chết nói chuyện yêu đương]

1. Nữ chính xinh đẹp có thể ngửi được cái chết X bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng, nam chính là xác ướp.

2. Nam chính cơ thể lạnh băng, không có nhịp tim, đặc biệt dính người yêu, toàn văn ngọt ngọt, ngọt đến sâu răng.

3. Toàn văn không có logic, logic chết ở nơi nào đó rồi, chỉ là tiểu thuyết, tất cả không cần quá suy tính để ý, có thể thích hoặc không thích, đừng tổn thương trái tim tác giả.

Văn án cũ:

Đối với việc bạn trai là một xác ướp, Ninh Mật Đường chỉ cảm thấy: Bạn trai có nhiệt độ cơ thể lạnh băng, thích được cô sưởi ấm.

Bạn trai không có nhịp đập trái tim, không có mạch đập.

Bạn trai đặc biệt dính cô, đặc biệt là đêm trăng tròn hung hăng dính cô nói chuyện yêu đương.

Mạc Hoài lúc này, thân thể cao lớn đĩnh đạc hơn người, cả người như

không có xương có cốt, dựa cả vào trên người Ninh Mật Đường, "Đường Đường, trăng tròn cảnh đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên làm cho đêm nay trở nên đẹp hơn."

https://thuviensach.vn

Ninh Mật Đường đẩy anh ra: "Nghe không hiểu đâu."

Hai mắt Mạc Hoài long lanh, đầy trông mong mà nhìn cô, lại lần nữa sáp lại, cắn lấy đôi môi ngọt như bôi mật của cô, nghe được hơi thở thơm ngọt của cô: "Trời tối, chúng ta nên đi ngủ nào."

Ninh Mật Đường nước mắt hóa thành băng, như thế nào mà gần đây ánh trăng mỗi đêm đều tròn đến thế.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Văn Án

Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận

Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể

Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang

Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi

Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu

Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?

Chương 7: Mùi Cơ Thể

Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi

Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?

Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo

Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu

Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô

Chương 13: Xác Chết Bên Hồ

Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô

Chương 15: Muốn Cắn Cô

Chương 16: Liếm Vành Tai Cô

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)

Chương 18: Hôn Môi

Chương 19: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông

Chương 20: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây

Chương 21: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn

Chương 22: Cắn Môi Dưới Của Anh

Chương 23: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?

Chương 24: Liếm Hết Nước Miếng

Chương 25: Anh Không Nói Dối

Chương 26: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa

https://thuviensach.vn

Chương 27: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác

Chương 28: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt

Hơn

Chương 29: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi

Chương 30: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt

Chương 31: A Hoài, Anh Bị Sốt À?

Chương 32: Quần Này Hơi Khó Cởi

Chương 33: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi

Chương 34: Vẽ Đẹp Hơn Cả Bức Tranh Gốc

Chương 35: Hôn Anh Đi, Ngay Bây Giờ, Ngay Lập Tức!

Chương 36: Mặc Kệ Là Bôi Đen Hay Là Thích...

Chương 37: Anh Là Ích Kỷ Duy Nhất Trong Tim Em

Chương 38: Anh Thừa Nhận Anh Ghen Tị

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Văn Án

- Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận

- Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể

- Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang

- Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi

- Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu

- Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?

- Chương 7: Mùi Cơ Thể

- Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi

- Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?

- Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo

- Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu

- Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô

- Chương 13: Xác Chết Bên Hồ

- Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô

- Chương 15: Muốn Cắn Cô

- Chương 16: Liếm Vành Tai Cô

- Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)

- Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)

- Chương 18: Hôn Môi

- Chương 19: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông

- Chương 20: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây

- Chương 21: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn

- Chương 22: Cắn Môi Dưới Của Anh

- Chương 23: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?

- Chương 24: Liếm Hết Nước Miếng

- Chương 25: Anh Không Nói Dối

- Chương 26: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa

- Chương 27: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác

- Chương 28: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn

- Chương 29: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi

- Chương 30: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt

- Chương 31: A Hoài, Anh Bị Sốt À?

- Chương 32: Quần Này Hơi Khó Cởi

- Chương 33: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi

- Chương 34: Vẽ Đẹp Hơn Cả Bức Tranh Gốc

- Chương 35: Hôn Anh Đi, Ngay Bây Giờ, Ngay Lập Tức!

- Chương 36: Mặc Kệ Là Bôi Đen Hay Là Thích...

- Chương 37: Anh Là Ích Kỷ Duy Nhất Trong Tim Em

- Chương 38: Anh Thừa Nhận Anh Ghen Tị

Table of Contents

Mục lục

Văn Án

Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận

Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể

Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang

Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi

Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu

Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?

Chương 7: Mùi Cơ Thể

Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi

Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?

Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo

Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu

Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô

Chương 13: Xác Chết Bên Hồ

Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô

Chương 15: Muốn Cắn Cô

Chương 16: Liếm Vành Tai Cô

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)

Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)

Chương 18: Hôn Môi

Chương 19: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông

Chương 20: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây

Chương 21: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn

Chương 22: Cắn Môi Dưới Của Anh

Chương 23: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?

Chương 24: Liếm Hết Nước Miếng

Chương 25: Anh Không Nói Dối

Chương 26: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa

Chương 27: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác

Chương 28: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn

Chương 29: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi

Chương 30: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt

Chương 31: A Hoài, Anh Bị Sốt À?

Chương 32: Quần Này Hơi Khó Cởi

Chương 33: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi

Chương 34: Vẽ Đẹp Hơn Cả Bức Tranh Gốc

Chương 35: Hôn Anh Đi, Ngay Bây Giờ, Ngay Lập Tức!

Chương 36: Mặc Kệ Là Bôi Đen Hay Là Thích...

Chương 37: Anh Là Ích Kỷ Duy Nhất Trong Tim Em

Chương 38: Anh Thừa Nhận Anh Ghen Tị